

ความรับผิดชอบด้านการค้าไม้ในป่าเขตร้อน : ประเทศผู้ส่งออก และนำเข้าร่วมชี้แจงถึงกรอบการดำเนินงานในการค้าไม้

ตัวแทนการส่งออกไม้เขตร้อนและประเทศผู้นำเข้าได้ทำการหารือในความรับผิดชอบด้านการค้าไม้ในการประชุม สัปดาห์ป่าไม้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

องค์การตำรวจสากลได้กล่าวว่า การค้าไม้โดยผิดกฎหมายถือเป็นอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งอันมีมูลค่า มหาศาลถึง 152 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยนายอเล็กซานเดอร์ ฮินริช ผู้นำจากสำนักงาน EU FLEGT Facility ประจำ ภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า "การค้าไม้โดยผิดกฎหมายถือเป็นตัวบ่อนทำลายความพยายามของผู้ประกอบการที่เลือกที่จะปฏิบัติตาม กฎหมาย" ซึ่งการกระทำนี้เสมือนเกมที่คอยตอกย้ำความยากจนและส่งเสริมให้ส่วนธรรมชาติไม่ได้รับสิทธิผล ซึ่งนี้ทำให้ ความสำคัญของป่าถูกลดบทบาทลงไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นายอเล็กซานเดอร์ ฮินริช กล่าวว่า ประเทศผู้ผลิตไม่สามารถแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายและ ส่งเสริมความรับผิดชอบการค้าไม้ได้เพียงลำพัง โดยนายอเล็กซานเดอร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นี่จึงเป็นสาเหตุที่สหภาพยุโรปวาง พระราชบัญญัติป่าไม้ ธรรมชาติ และแผนการดำเนินงานด้านการค้าไม้ (FLEGT) และผลักดันให้มีผลบังคับใช้นั้นเอง

โดยภายใต้แผนการดำเนินงานนี้ สหภาพยุโรปผู้ซึ่งเป็นตลาดการค้าไม้รายใหญ่ ได้ทำข้อตกลงกับประเทศผู้ส่งออกไม้ เขตร้อนในกรอบการค้าทวิภาคีด้านการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ทำการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะต้องมาจากแหล่งที่ถูก กฎหมาย ในขณะเดียวกัน ทางสหภาพก็ได้กำหนดมาตรการในการยับยั้งการค้าไม้เถื่อนที่จะเข้าสู่ตลาดในสหภาพยุโรปด้วย รวมถึงอาจเพิ่มปริมาณความต้องการการใช้ไม้จากพื้นที่ป่าที่แสดงความรับผิดชอบนี้

การประชุมนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตไม้และประเทศผู้รับซื้อ รวมถึงระหว่างประเทศผู้รับซื้อด้วยกันเองด้วย

คณะผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตและแปรรูปไม้เขตร้อนที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ได้ชี้แจงถึงการ ดำเนินการในปัจจุบันว่ามีจุดประสงค์เพื่อยกระดับธรรมชาติด้านการค้าไม้ การค้าไม้โดยถูกกฎหมาย และต้องการให้มีความ ยั่งยืน

ความรับผิดชอบด้านการค้าไม้ในป่าเขตร้อน : ประเทศผู้ส่งออก และนำเข้าร่วมชี้แจงถึงกรอบการดำเนินงานในการค้าไม้

คุณ Van Dinh Tuyen จากกรมป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า 'เวียดนามเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่งออกไปกว่า 120 ประเทศ "ในหลายปีที่ผ่านมาเราพยายามอย่างมากในการพัฒนาในภาคการป่าไม้ของเรา ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้การละเมิดกฎหมายป่าไม้ลดลงอย่างมาก และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าภายในประเทศได้มากทีเดียว"

นางกันดินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ของประเทศไทย ชี้แจงว่า ประเทศไทยกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าสงวน และเพิ่มมูลค่าไม้เศรษฐกิจ และยังเสริมอีกว่า 'กระบวนการFLEGT กับสหภาพยุโรปนั้นมีบทบาทสำคัญสำคัญในการในการดำเนินงานของเรา' 'โดยผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ดำเนินการหลักในการพัฒนาการค้าไม้ที่ต้องมีความรับผิดชอบนี้ และเรายังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ อย่างอินโดนีเซียและเวียดนาม ในกระบวนการ FLEGT ของพวกเขาอีกด้วย

คุณ Rufie ผู้อำนวยการฝ่ายแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการป่าไม้อินโดนีเซีย กล่าวว่า 'เราใช้เวลา 10 ปีในการพัฒนาระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และออกใบอนุญาต FLEGT' 'และแม้ว่าเราจะส่งออกไม้ที่มีใบอนุญาต FLEGT แล้วก็ตาม การเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากเรามีการประเมิน ปรับปรุงระบบและกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความพยายามนี้ได้ผลคุ้มค่า ปริมาณการส่งออกไม้ที่ตรวจพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2013

คุณ Jing Tao รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้กรมแผนงานและการคลัง กระทรวงการป่าไม้และการบริหารพื้นที่ราบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบายว่าประเทศจีนทำการแปรรูปไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะประเทศผู้ผลิตและผู้รับซื้อด้วยเช่นกัน โดยรัฐบาลจีนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความยั่งยืนของป่าและตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น

จีนกำลังพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ แต่การดำเนินการของระบบนั้นจะต้องใช้วิธี step-wise approach เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้ขนาดใหญ่ของประเทศ โดยขั้นตอนแรกคือการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ระหว่างสมาคมและองค์กรต่างๆ

ผู้ฟังถามคำถามเกี่ยวกับการนำเข้าไม้ในประเทศต่างๆ บทบาทของบุคคลที่สามในการออกไปรับรอง รวมถึงการจัดการข้อมูลและระบบไอทีที่สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศ

ความรับผิดชอบด้านการค้าไม้ในป่าเขตร้อน : ประเทศผู้ส่งออก และนำเข้าร่วมชี้แจงถึงกรอบการดำเนินงานในการค้าไม้

คณะผู้แทนจากตลาดหลักประเภทไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อย่าง ประเทศออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา อธิบายถึงกรอบการดำเนินงานด้านกฎหมายของตนเองว่ามีการดำเนินงานอย่างไร รวมถึงองค์ประกอบ และการตอบสนองต่อการดำเนินงานจากประเทศผู้ผลิตอย่างไร

คุณ Nicholas Burge หัวหน้าฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ ตัวแทนสหภาพยุโรปจากประเทศเกาหลี กล่าวว่า 'จะเป็นง่ายกว่าหากผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงตลาดในสหภาพยุโรปได้รับใบอนุญาตนี้ 'นี่ถือเป็นวิธีและตัวอย่างที่ชัดเจนในความพยายามในการแก้ปัญหาไม้ผิดกฎหมายจากฝั่งประเทศผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับจากตลาดในสหภาพยุโรป'

คุณ Emma Hatcher ผู้อำนวยการนโยบายป่าไม้ระหว่างประเทศจากกรมวิชาการเกษตร ประเทศออสเตรเลียเห็นด้วยกับความสำเร็จในการประสานความร่วมมือ และมุ่งเน้นถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าไม้โดยถูกกฎหมาย'

และเสริมว่า 'การสร้างขีดความสามารถในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นแนวทางที่ดีซึ่งช่วยในการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยเราพัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับระบบ due diligence และคู่มือที่เป็นแนวทางเฉพาะของประเทศเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเข้าในการประเมินความเสี่ยงของพวกเขา'

คุณ Laurie Dubriel นายความจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าวว่า " การร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ" โดยสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าไม้และต้องการให้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ในพระราชบัญญัติ Lacey Act อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้

คุณ Rufie ผู้ดำเนินการฝ่ายแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศอินโดนีเซียสรุปได้เป็นอย่างดีว่าเนื่องจากมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ในระบบห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนี้ ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและออกสู่ตลาดผู้บริโภค ฉะนั้น 'ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิต สนับสนุนในสิ่งนี้เท่านั้น'

ที่มา : http://www.euflegt.efi.int/news-archive/-/asset_publisher/VoA92AEdZlro/content/responsible-trade-in-tropical-timber-exporting-and-importing-countries-explain-the-actions-they-are-taking